



ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: Live/Super ปั่นเทิ่ง

วันที่: ศุกร์ 13 กันยายน 2562

ปีที่: 11

ฉบับที่: 2996

หน้า: 17(ขวา)

Col.Inch: 31.89 Ad Value: 47,835

PRValue (x3): 143,505

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: TIJ จับมือ 5 องค์กรพันธมิตร เชื่อมองค์ความรู้

TIJ จับมือ 5 องค์กรพันธมิตร เชื่อมองค์ความรู้ พัฒนาจริยธรรมและจิตวิทยาแพทกภัยสิทธิเด็ก

ด้วยตระหนักถึงปัญหาสิทธิเด็ก และการบังคับใช้กฎหมายกับเด็กในฐานะกลุ่มเปราะบางในกระบวนการยุติธรรมด้วยความเข้าใจ และมีประสิทธิภาพ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “มาตรฐานจริยธรรมด้านสิทธิเด็กและการวิเคราะห์จิตวิทยาสำหรับผู้บังคับกฎหมาย” ขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบาทของเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก รวมไปถึงการสร้าง ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่และระบบการทำงานแบบ สหวิชาชีพ และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้ TIJ ยังมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อร่วมกับนานาชาติในการยุติการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กอีกด้วย



การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ TIJ ได้ร่วมมือกับ 5 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) หน่วยปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหราชอาณาจักร (NCA) องค์กรเพื่อยุติการค้าประเวณีเด็ก สลอลามกเด็ก และการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (ECPAT) มูลนิธิเอ-ทเวนตีวัน (A21 Foundation) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาลเยอรมัน-อุซาคเนย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CPG)

ด้านเอกอัครราชทูต “อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์” ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเผยว่า “ความรุนแรงต่อเด็กเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน การแก้ไขปัญหาต้องกระทำความคุ้นกันระหว่างการปรับปรุงกฎหมายและนโยบาย พร้อมกับมีการสนับสนุนโดยหน่วยงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบยุติธรรมทางอาญาและการป้องกันอาชญากรรม และจะต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ TIJ หวังว่าผลจากความร่วมมือในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาจนกลายเป็นหลักสูตร เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญสำหรับเจ้าหน้าที่และเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งพัฒนาเป็นประมวลจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป.